

ทบ. ตรวจสอบเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๕

ตั้งแต่ ๑ เม.ย. แต่ไม่เกิน ๒๐ เม.ย. ๖๕

กองทัพบกจะทำการตรวจสอบเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จ แต่ไม่เกิน ๒๐ เม.ย. ๖๕ (ยกเว้น ๖ เม.ย. ๖๕ และ ๑๓ - ๑๕ เม.ย. ๖๕) โดยในปีนี้ชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจสอบเลือกฯ คือ ผู้ที่เกิด พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งมีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ และคนที่เกิด พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๓ ซึ่งมีอายุ ๒๒ - ๒๙ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจสอบเลือก หรือผู้ที่ผลการตรวจสอบเลือกยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณี ให้ไปเข้ารับการตรวจสอบเลือกฯ ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕)

สำหรับผู้เข้ารับการตรวจสอบเลือก ต้องเตรียมเอกสารสำคัญ อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน, ใบสำคัญ (แบบ สด.๙), หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕), ใบสำคัญความเห็นแพทย์ หรือประวัติการรักษา (ถ้ามี) และประกาศนียบัตร หรือหลักฐานการศึกษา (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป) หนังสือสำคัญแสดงวิทยฐานะผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ หรือชั้นปีที่ ๒ หรือหนังสือรับรองดังกล่าว เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเลือก นอกจากนี้ ผู้ที่ประสงค์จะร้องขอเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (หรือสมัคร) ให้ร้องขอต่อคณะกรรมการในวันตรวจสอบเลือกได้ทุกชั้นตอนแต่ต้องก่อนการจับสลาก โดยผู้ที่สมัครเข้ารับราชการ ในสังกัดกองทัพบก และสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ อายุไม่เกิน ๒๔ ปี มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ โรงเรียนนายสิบทหารบก ในอัตราส่วน ทหารกองประจำการ ร้อยละ ๘๐ บุคคลทั่วไป ร้อยละ ๒๐ หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์เยี่ยม จะมีสิทธิได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบกต่อไป

ในขณะที่ผู้สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ และไม่ใช้สิทธิลดวันรับราชการ (รับราชการกองประจำการ ๒ ปี) และทหารกองประจำการที่สมัครใจขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ จะได้รับสิทธิ โดยเมื่อสอบเข้ารับราชการในสังกัดของกองทัพบก จะได้รับคะแนนเพิ่มอีกร้อยละ ๕ จากที่กองทัพบกกำหนด โดยเมื่อสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก จะได้รับการจัดสรรโควตาร้อยละ ๓๐ ของจำนวนโควตา ที่ได้รับจากทหารกองประจำการอีกด้วย

ทั้งนี้ทหารกองประจำการ จะได้รับเงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจำ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามอัตราที่กระทรวงกลาโหมกำหนดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน, สวัสดิการต่าง ๆ การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก, ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิพิเศษ (ตั้งแต่ ม.๖ ขึ้นไป หรือ สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑, ๒) มีสิทธิลดวันรับราชการในกองประจำการน้อยกว่า ๒ ปี, ผู้ที่จบการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีสิทธิรับการศึกษาต่อตามระบบการศึกษานอกโรงเรียน

อย่างไรก็ตามกระบวนการตรวจเลือกฯ เป็นไปในรูปแบบของคณะกรรมการตรวจเลือกฯ โดยมีผู้บังคับหน่วยทหารระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป เป็นประธานกรรมการตรวจเลือกประจำพื้นที่ โดยจะเป็นผู้มอบใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.๔๓) ให้กับผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทุกคน ทั้งนี้ ในระหว่างเข้ารับการตรวจเลือกในแต่ละขั้นตอน หากมีข้อสงสัยหรือไม่เห็นด้วยต่อการตัดสินใจของกรรมการตรวจเลือก สามารถคัดค้านในขณะนั้นได้โดยทันที

โปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างหรือการหลอกลวงของบุคคลใด ๆ ก็ตามที่อ้างว่าจะช่วยเหลือให้พ้นจากการตรวจเลือกหรือพ้นจากการเกณฑ์ทหารได้ ใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.๔๓) จะต้องได้รับจากประธานกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกเท่านั้น หากได้จากบุคคลอื่นหรือวันอื่น เป็นใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.๔๓)ปลอม

ขอเน้นย้ำ ผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทุกคน จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด - ๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข และ มาตรการของกองทัพอย่างเคร่งครัด ในทุกขั้นตอนของการตรวจเลือกฯ สำหรับญาติ ๆ ก็ขอให้เป็นการกำลังใจอยู่ที่บ้าน...

สุดท้าย ขอเชิญชวนน้อง ๆ ทหารกองเกินที่มาเข้ารับการตรวจเลือก ร้องขอเข้ากองประจำการ หรือสมัคร เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ มาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ มาทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน โดยกองทัพพร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริม ผู้ที่เสียสละ มุ่งมั่น สู้งานเป็นทหารอาชีพ และเดินทางไปจนถึงจุดหมาย ในเส้นทางแห่งสุภาพบุรุษ อย่างเต็มภาคภูมิ....

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสรรพกำลังกองทัพภาค, ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบก, สำนักงานสัสดีกรุงเทพมหานคร, สำนักงานสัสดีจังหวัด และหน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ทุกแห่ง หรือโทรสอบถามที่กองการสัสดีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร.๐๒-๒๒๓-๓๒๕๙ หรือ www.tdc.mi.th, <http://sassadee.rta.mi.th> และ Facebook กองการสัสดี